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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

   

    

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการธนาคารขยะของต าบลบัวทอง   

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการธนาคารขยะ  ประกอบด้วย 
คณะผู้บริหาร ,หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 15 และ
ก านันต าบลบัวทอง ,ผู้ใหญ่บ้าน ,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 – 15 ในวันที่  12 เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567          
ณ หอประชุมธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง 

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทองเสนอเพื่อพิจารณาจัดต้ังธนาคารขยะในทุกหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนคัดแยกขยะต้ังแต่ต้นทาง โดยการบริหารจัดการภายในหมู่บ้านในรูปแบบคณะกรรมการธนาคารขยะระดับ
หมู่บ้าน ซึ่งผู้ที่สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกของธนาคารจะได้รับสิทธิสวัสดิการตามความเห็นชอบของสมาชิกส่วนใหญ่ที่มี
มติร่วมกัน 

ผู้ร่วมประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอโดยสรุปดังนี ้
๑. ปัญหาส าคัญในการบริหารจัดการขยะคือ การสร้างจิตส านึกของประชาชนในพื้นที่ ฉะนั้น การแก้ไข

ต้องเริ่มจากการปลูกจิตส านึกให้บุคคลเหล่าน้ัน ประกอบกับการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดให้มาก
ข้ึน 
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๒. ที่ประชุมอยากทราบกระบวนการท างาน การบริหารจัดการขยะจากหมู่บ้านต้นแบบที่ประสบ
ผลส าเร็จในการบริหารจัดการเรื่องดังกล่าว เพื่อจะได้น าข้อมูลมาขยายผลสู่หมู่บ้าน 

3. ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแต่ละหมู่บ้าน ทั้ง 15 หมู่บ้าน 

การน าผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง  
๑. บรรจุกิจกรรมส่งเสริมการจัดต้ังธนาคารขยะ ไว้ในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 – พ.ศ.2568 
๒. จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านโคกตาสิงห์ ต าบลสวายจีก อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย

จะนัดหมายวัน เวลาอีกครั้ง  
๓. ภายหลังจากการศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่จะก าหนดแผนการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์และรับสมัคร

สมาชิกในแต่ละหมู่บ้านที่ผู้น าท้องถ่ิน และผู้น าท้องที่ แจ้งความประสงค์จะด าเนินการจัดต้ัง 

 

 

 

 

  ปรียานุช พัฒนชัย  ผู้รายงาน 
                                (นางสาวปรียานุช  พัฒนชัย)  

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 


